

ประกาศผลรายชื่อ รร.ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานวิชาการ "แนวปฏิบัติที่ดี" 5 ดาน

นำเสนอเมื่อ : 21 ม.ค. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว115 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานวิชาการ "แนวปฏิบัติที่ดี" 5 ดาน

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ก ๑๑๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๘๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี” ๕ ด้าน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้ส่งผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติ
ที่ดี” ๕ ด้าน ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคัดเลือก
เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ “๓๖ ปีแห่งพระเมตตาปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม” ในส่วนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ
“แนวปฏิบัติที่ดี” ๕ ด้าน แล้ว โดยมีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้ และขอให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการคัดเลือกในอันดับที่ ๑ ของแต่ละด้านทราบเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการ “๓๖ ปี ด้วยพระเมตตาปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม” ในวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐๒-๒๘๘๕๕๕๖

โทรสาร ๐๒-๒๘๘๕๕๕๑



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง บัญชีรายชื่อโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี”

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) ที่มีความประสงค์ส่งผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี ๕ ด้าน” เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในการประชุมวิชาการ “๓๖ ปีแห่งพระเมตตาปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม” ระหว่าง วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) ที่ได้คัดเลือกในลำดับที่ ๑-๓ ของแต่ละด้านตามชื่อดังต่อไปนี้

๑. ด้านที่ ๑ โภชนาและคุณภาพอนามัย

อันดับที่ ๑ : เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ศุภราชบุรีพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

อันดับที่ ๒ : เรื่อง ทันทสุขภาพในโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

อันดับที่ ๓ : เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นารีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

๒. ด้านที่ ๒ การศึกษา

อันดับที่ ๑ : เรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน สู่การปฏิบัติทางการศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

อันดับที่ ๒ : เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ฯ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

อันดับที่ ๓ : เรื่อง อ่านวันละนิด คิดพัฒนา แต่ เจ้าฟ้าสิรินธร โรงเรียนบ้านห้วยไก่อ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

๓. ด้านที่ ๓ การส่งเสริมอาชีพ

อันดับที่ ๑ : เรื่อง ไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม ๘ ประการ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

อันดับที่ ๒ : เรื่อง เรียนรู้ทักษะอาชีพแต่เยาว์วัยในวิถีที่พอเพียงโรงเรียนบ้านนามั่ง โรงเรียนบ้านนามั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

อันดับที่ ๓ : การพัฒนาทักษะการทำน้ำพริกสุ่ออาชีพ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

๔. ด้านที่ ๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อันดับที่ ๑ : เรื่อง ปลุภพญาแม่กุ่มน้ำโอบดินจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านกุดหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

อันดับที่ ๒ : เรื่อง ม.พ. รุ่นใหม่ ร่วมใจ ลดเมืองร้อน โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

อันดับที่ ๓ : เรื่อง โรงเรียนสิ่งแวดล้อม โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

๕. ด้านที่ ๕ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

อันดับที่ ๑ : เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ชนเผ่าอาข่า) โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

อันดับที่ ๒ : เรื่อง กระบวนการเรียนรู้จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โรงเรียนโพธิ์แสนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

อันดับที่ ๓ : เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน "การตีพิ"
โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ของแต่ละด้านเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการ "๓๖ ปี แห่งพระเมตตา
ปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม" ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายการุณ สักุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับมัธยมศึกษา